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TOP	เผย	ผถห.	ไฟเขียวลงทุนโครงการ	CFP				

เพ่ิมก�าลังการกล่ันน�้ามันดิบ	

เป็น	400,000	บาร์เรลต่อวัน

	 นายอธิคม	เติบศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

จัดการใหญ่	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	TOP	เปิดเผยว่า	ที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ซึ่งประชุมเมื่อวานนี้	(27	สิงหาคม	

2561)	ได้มีมติอนุมัติการ	ลงทุนโครงการพลังงานสะอาด	(Clean	Fuel	

Project	หรือ	CFP)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขันของโรงกลั่นไทยออยล์ให้คงอยู่ในกลุ่มผู้น�าของอุตสาหกรรม	

ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		รวมทั้งเพิ่มก�าลังการกลั่นน�้ามัน

ดิบจากเดิมที่	275,000	บาร์เรลต่อวัน	เป็น	400,000	บาร์เรลต่อวัน	

โดยโครงการใช้ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	5	ปี	และมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น

ประมาณ	4,825	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	โดยบริษัทฯ	มีแนวทางเพิ่มเติมใน

การจัดหาผู้สนใจลงทุนในหน่วยผลิตไฟฟ้า	(Energy	Recovery	Unit	

:	ERU)	ซึ่งจะท�าให้วงเงินลงทุนลดลง	เป็นไม่เกิน	4,174	ล้านเหรียญ

สหรัฐ	

	 นายอธิคม	กล่าวเสริมว่า	“	สภาวะอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามัน

ปิโตรเลียมในช่วงที่ผ่านมา	มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก	จาก

การเกิดขึ้นของโรงกลั่นใหม่หลายแห่ง	ซึ่งมีข้อได้เปรียบจากการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีก�าลังการผลิตสูง	ท�าให้โรงกลั่นที่มีอายุการ

ใช้งานมานาน	มีความสามารถในการแข่งขันลดลง	นอกจากนี้ความ

ต้องการผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดก็มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง

ไปจากสาเหตุปัจจัยต่างๆ	เช่น	ความต้องการน�้ามันเตาก�ามะถันสูง

ซึ่งคาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากการประกาศห้ามใช้ในเรือเดิน

สมุทรขององค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ(International	Maritime	

Organization	หรือ	IMO)	และแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ

น�้ามันดีเซลและน�้ามันอากาศยาน	ตามการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจ

และการเดินทางทางอากาศ	เป็นต้น	”

	 “	เพื่อรองรับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ไทยออยล์จึง

ริเริ่มโครงการ	CFP	ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต	โดยจะ

ท�าการก่อสร้างหน่วยกลั่นน�้ามันดิบใหม่ที่มีก�าลังการกลั่นสูงมาทดแทน

หน่วยกลั่นน�้ามันเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน	ท�าให้เกิดการประหยัด

จากขนาด	(Economies	of	Scale)	และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยท�าให้

สามารถกลั่นน�้ามันดิบได้หลากหลายชนิดขึ้น	การติดตั้งหน่วยเพิ่ม

คุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนน�้ามันเตาและยางมะตอยเป็นน�้ามันดีเซล

และน�้ามันอากาศยาน	เป็นต้น	การลงทุนโครงการ	CFP	ยังจะสร้าง

ประโยชน์ให้กับประเทศในหลายๆ	ด้าน	อาทิ	เสริมสร้างความมั่นคงด้าน

พลังงาน	สร้างโอกาสการเป็น	Energy	Hub	ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	หรือ	AEC)	สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนและการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศจากการจ้างงานทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	นอกจากนี้โครงการ	CFP	ยังผลิตสารตั้งต้นของ

อุตสาหกรรม	ปิโตรเคมีซึ่งสามารถสนับสนุนโครงการปิโตรเคมีระยะ	4	

ของภาครัฐ	อีกด้วย	”
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PTG	มองสถาบันในปท.	ขายท�าก�าไร	

กดราคาหุ้นร่วง	-	ยันพ้ืนฐานแกร่ง	

-	หุ้นใหญ่ถือครบ	/	ยังไม่มีแผนซื้อหุ้นคืน

	 นายรังสรรค์	พวงปราง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	พีที

จี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTG	เปิดเผยว่า	จากราคาหุ้นที่ปรับ

ตัวลดลงในช่วงก่อนหน้านี้	บริษัทฯมองว่าน่าจะเกิดแรงขายท�าก�าไร

ของสถาบันในประเทศ	และนักลงทุนบางส่วนที่มองว่าผลประกอบการ

ไตรมาส	2/2561	ของบริษัทที่ประกาศออกมาต�่ากว่าที่คาดไว้	จึงอาจ

เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมา	

	 “ดูจากวอลุ่มเทรดเรามองว่าน่าจะเป็นสถาบันที่ขายท�าก�าไรออก

มา	และเรื่องงบที่ออกมาด้วย	แต่ผู้ถือหุ้นหลักทั้ง	4	คนถ้าไปดูไม่มีใคร

ขาย	อยู่ครบมีบางรายเข้าไปซื้อเพิ่มด้วย”นายรังสรรค์	กล่าว	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียน	เพื่อตรวจสอบราย

ชื่อผู้ถือหุ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้		ซึ่งจากก่อนหน้านี้สัดส่วนการ

ถือหุ้นของสถาบันในประเทศอยู่ที่ประมาณ	20%	

	 นายรังสรรค์	กล่าวเสริมว่า	เรื่องการซื้อหุ้นคืนคงยังไม่ได้พิจารณา

ตอนนี้	เพราะบริษัทฯ	มองว่ากระแสเงินสดที่มีอยู่	ควรจะน�าไปรองรับ

การขยายธุรกิจระยะยาวมากกว่า	ซึ่งงบลงทุน	ปัจจุบันมีการใช้ไปแล้ว

ประมาณ	2.6	พันล้านบาท	จากงบลงทุนที่ตั้งไว้	4.5	พันล้านบาท	

	 “การซื้อหุ้นคืน	ผมมองว่าต้องใช้เวลา	เรื่องต้องผ่านบอร์ดก่อน	

ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มองไปถึงขนาดนั้น	แต่เราก็มีก�าหนดว่าถ้าถึงจุด

หนึ่งอาจจะต้องซื้อ	ส่วนกองทุนขายอาจจะแค่ท�าก�าไร	และน่าจะกลับ

เข้ามาถ้าค่าการตลาดกลับมา	ซึ่งค่าการตลาดปีนี้	ค่อนข้างสวิง	ตอน

นี้อยู่ที่	1.6-17	บาท	ต่อลิตรถือว่าไม่สูง	จากที่เราคาดไว้ในช่วงต้นปี

ที่	1.7-1.8	บาทต่อลิตร	บางช่วงเคยลงมาถึง	1.5	บาทต่อลิตร	”นาย

รังสรรค์	กล่าว

	 ส�าหรับแผนการขยายธุรกิจ	บริษัทฯยังเดินหน้าตามแผน	โดยการ

ขยายสถานีบริการน�้ามัน	จะเน้นขยายในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็น

หลัก	ซึ่งยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	โดยบริษัทเห็นแนวโน้มการ

ตอบรับที่ดีจากปริมาณการขายที่เติบโตอยู่ที่	14%	มากกว่าอัตราการ

เติบโตในภาพรวม	ซึ่งอยู่ที่	8%	บริษัทวางแผนขยายฐานลูกค้า	และ

เพิ่มความรับรู้ในแบรนด์ให้ครอบคลุมกลุ่มคนเมืองมากขึ้นงโดยครึ่งปี

หลัง	บริษัทฯ	วางแผนเปิดสาขาของสถานีบริการน�้ามันและแก๊สแอลพี

จีอยู่ที่	1,900	สาขา	

	 นอกจากนี้	บริษัทจะเพิ่มการให้ความส�าคัญในกลุ่มธุรกิจ	non-oil	

ด้วยการวางแผนขยายจ�านวนสาขาของธุรกิจ	non-oil	ให้อยู่ที่	500	

สาขา	ซึ่งรวมร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart,	ร้านกาแฟพันธุ์ไทย,	ร้านคอฟ

ฟี่เวิลด์,	ร้านข้าวแกงครัวบ้านจิตร,	ร้านซ่อมบ�ารุงส�าหรับรถบรรทุก	

Pro	Truck	และส�าหรับรถยนต์	Autobacs	โดยบริษัทมองว่าการลงทุน

ในธุรกิจ	non-oil	ต้องใช้เวลา	แต่จะเป็นการเอื้อประโยชน์	และเพิ่ม

ศักยภาพให้กับสถานีบริการน�้ามันในอนาคต		

	 ทั้งนี้	คาดว่าปี	2562	สัดส่วนก�าไรจาก	กลุ่มธุรกิจ	non-oil	จะอยู่

ที่	15%	โดยบริษัทฯ	ยังเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในรูปแบบ

การซื้อกิจการ	(M&A)	รวมทั้งการร่วมทุน	(JV)	ซึ่งบริษัทฯ	ยังมีกระแส

เงินสด	400-500	ล้านบาท	ที่รองรับดีลการลงทุนใน	ธุรกิจ	non-oil			

ปีนี้ได้	ขณะที่บริษัท	คาดว่าจะได้ข้อสรุปแผนการขยายธุรกิจไปสู่	LPG	

ภาคครัวเรือนภายในไตรมาส	4/2561	โดยรูปแบบการลงทุนจะจับมือ

กับพันธมิตร	

	 อย่างไรก็ตาม	ทุกการลงทุนของบริษัทฯ	จะพิจารณาอย่าง

ระมัดระวัง	และรอบคอบ	เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท	และ

ผู้ถือหุ้น	โดยหากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ	ไม่มีความถนัด	รูปแบบการ

ลงทุนอาจจะเข้าไปร่วมกับพันธมิตรเพื่อปิดความเสี่ยง	ขณะที่อัตราผล

ตอบแทนจากการลงทุนต้องมากกว่า	20%	แต่หากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ	

มีความถนัดมองว่า	IRR	ควรอยู่ที่ระดับ	11-2%		

	 ในส่วนของโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์	ในขณะนี้เริ่มการรับรู้ราย

ได้และก�าไรตั้งแต่ไตรมาส	2/2561	แล้ว	และคาดก�าไรโครงการปาล์ม

คอมเพล็กซ์ในปีนี้จะอยู่ที่	40	ล้านบาท	ส่วนปี	2562	คาดว่าจะอยู่ที่	

280	ล้านบาท	โดยปัจจุบันโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์	มีการใช้ก�าลัง

การผลิตอยู่ที่	70%	โดยคาดว่าในไตรมาส	4/2561	น่าจะเดินเครื่องได้

เต็มก�าลังการผลิต	หลังผลผลิตปาล์มสูงขึ้น	ขณะที่ร้านคอฟฟี่เวิลด์	ปี

นี้คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุน	

15 www.HoonInside.com 29		August		2018



SENA	คงเป้ารายได้ปีน้ีโต	20%		

เตรียมเปิด	7	โครงการใหม่	ใน	Q4/61		

มูลค่ารวม	8.11	พันลบ.

	 SENA	คงเป้ายอดขายปีนี้	1.03	หมื่นลบ.	-	เป้ารายได้เติบโต	20%	

เผยตุน	Backlog	8.31	พันลบ.	รับรู้รายได้ปีนี้	1.79	พันลบ.	เตรียมเปิด	

7	โครงการใหม่	ใน	Q4/61	มูลค่ารวม	8.11	พันลบ.	เผยครึ่งปีหลังผุด	2	

โครงการ	ร่วมทุนกับฮันคิว	มูลค่า	3.3	พันลบ.	

	 นางสาวอธิกา	บุญรอดชู	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานจัดสรรเงิน

ทุนและการลงทุน	บริษัท	เสนาดีเวล	ลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

SENA	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ยังคงเป้ายอดขายปีนี้ไว้ที่	10,300	ล้าน

บาท	และเป้ารายได้เติบโต	20%	มาอยู่ที่	6,200	ล้านบาท	จากปีก่อน

ที่มีรายได้	5,221.24	ล้านบาท	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มียอดขายรอโอน	

(Backlog)	อยู่ที่	8,313	ล้านบาท	ซึ่งจะรับรู้รายได้ปีนี้	1,796	ล้านบาท

	 ส�าหรับแผนเปิดตัวโครงใหม่ในปีนี้ตั้งเป้าเปิด	17	โครงการ	มูลค่า

ประมาณ	23,000	ล้านบาท	โดยในไตรมาส	3/2561	บริษัทฯ	เตรียมเปิด

โครงการใหม่อีก	3	โครงการ	มูลค่ารวม	1,673	ล้านบาท	และในช่วง

ไตรมาส	4/61	เตรียมเปิดโครงการใหม่	7	แห่ง	มูลค่า	8,114	ล้านบาท	

รวมเป็น	10	โครงการ	ที่จะเปิดในช่วงที่เหลือของปีนี้	รวม	9,787	ล้าน

บาท	

	 นอกจากนี้ในครึ่งปีหลังเตรียมเปิดโครงการร่วมทุนกับ	"ฮันคิว	ฮัน

ชิน"	อีก	2	โครงการ	มูลค่า	3,300	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	ประเมินอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลังยังมีแนว

โน้มดีขึ้น	ตามภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นส่งผลให้คาดว่าอัตราการปฏิเสธ

สินเชื่อ	(Reject	Rate)	ยังอยู่ในระดับต�่า	

TSTH	คงเป้าปริมาณการขายเหล็กปี61/62

ไว้ท่ี	1.35	ล้านตัน	เหตุดีมานต์ฟื้น

การลงทุนเกิดใหม่เพียบ

	 TSTH	คงเป้าปริมาณการขายเหล็กปี	61/62	ไว้ที่	1.35	ล้านตัน	เหตุดี
มานต์ฟื้น	-	การลงทุนเกิดใหม่เพียบ	คาดยอดขาย-	ปริมาณการขาย	Q2/62	
(ก.ค.-ก.ย)	ดีกว่า	Q1/62	(เม.ย.-มิ.ย.)	หลังลดต้นทุนการผลิต	มั่นใจผลงาน	
H2/62	ดีกว่า	H1/62	หลังเข้าไฮซีซั่น	-	โครงการภาครัฐหนุน-รับข่าวดีใกล้
เลือกตั้ง
	 นายราจีฟ	มังกัล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทาทา	สตีล	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	TSTH	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่า	บริษัทฯ		
คาดผลการด�าเนินงานในครึ่งปีหลังของงวดบัญชีปี	2561/2562	(ต.ค.
61-มี.ค.62)	จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก	เนื่องจากเป็นฤดูการขายของบริษัทฯ	
ประกอบกับบริษัทฯมีแรงหนุนจากโครงการภาครัฐฯ	อาทิ	โครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง	งานก่อสร้างทางหลวง	ฯลฯ	ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงมอง
ว่าการก�าหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนก�าลังซื้อในช่วงปี
หลังนี้	โดยบริษัทฯ	ยังคงเป้าปริมาณการขายเหล็กของงวดปี	2561/2562	ไว้
ที่	1.35	ล้านตัน	
	 ขณะที่คาดผลประกอบการงวดบัญชีไตรมาส2	ปี	2562	(ก.ค.-ก.ย.
61)	จะดีกว่างวดไตรมาสที่ผ่านมา	ที่มีปริมาณการขายอยู่ที่	2.8	แสนตัน	
เนื่องจาก	บริษัทฯได้มีการขยายช่องทางการขายเหล็กและพยามผลักดันยอด
ขายให้มีปริมาณมากขึ้น	รวมถึงบริษัทฯได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิตส่งผลให้ควบคุมต้นทุนได้ยิ่งขึ้น	

	 "ส�าหรับปริมาณการขายในงวดบัญชีไตรมาส1	ปี2562	บริษัทฯมีปริมาณ
การขายอยู่ที่	2.8	แสนตัน	เปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสที่แล้ว
จ�านวน	316,000	ตัน	อย่างไรก็ตาม	ปริมาณการขายในไตรมาส1	สูงขึ้น	2%	
เมื่อเทียบกับไตรมาสเกียวกันของปีก่อน	เนื่องจากความต้องการเศษเหล็ก
ยังไม่กระเตื้องขึ้น	ในขณะที่ความต้องการสินค้าเหล็กลวดส�าเร็จรูปมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง	สะอนให้เห็นถึงบรรยากาศของตลาดที่ซบเซา	แต่ปริมาณการขาย
สินค้าภายในประเทศที่ลดลงได้ถูกชดเชนด้วยปริมาณการส่งออกสินค้าไปยัง
อินเดีย,	กัมพูชา	และลาวที่สูงขึ้น"	นายราจีฟ	กล่าว
	 ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศ	90%	ต่าง
ประเทศ	10%		
	 ส่วนประเด็นสงครามทางการค้าสหรัฐ-จีนบริษัทมองว่าไม่ได้มีผลกระ
ทบต่อบริษัทฯโดยตรงเพราะ	บริษัทฯไม่ได้ส่งสินค้าไปยังประเทศดังกล่าว	แต่
ทั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบในทางอ้อมเนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ความ
ต้องการเศษเหล็กในตลาดปรับตัวสูงขึ้นเพราะรัฐบาลสหรัฐฯ	สนับสนุนให้
มีการลงทุนเดินเครื่องผลิตเหล็กในประเทศตนเองสูงขึ้น	จึงส่งผลให้ราคา
เศษเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย	แต่คาดว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้	ขณะที่บริษัทฯจะมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาในการขาย
เพิ่มขึ้น	สะท้อนต้นทุนของเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น	
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SISB	ย่ืนไฟล่ิงเตรียมขายไอพีโอ	260	ล้านหุ้น		

เข้า	SET	คาดเสนอขายหุ้นภายในปีน้ี

	 SISB	ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์	พร้อมเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเป็นรายแรก	เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ	260	ล้าน

หุ้น	ราคาพาร์	0.50	บาท	คาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในปีนี้	ด้าน	“ยิว	ฮอค	

โคว”	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เผยการระดมทุนเพื่อน�าเงินไปพัฒนา

ศักยภาพด้านการศึกษา	ยกระดับระบบการศึกษา	เพิ่มคุณภาพการศึกษา

ให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นก�าลังหลักของประเทศชาติในอนาคตต่อไป	รวม

ทั้งช�าระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	ลดภาระดอกเบี้ย	หนุนฐานะการเงินให้

แข็งแกร่งขึ้น	ขณะที่	“สมภพ	กีระสุนทรพงษ์”	FA	มือทองจาก	บล.ฟินัน

เซีย	ไซรัส	มั่นใจศักยภาพการด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง	เตรียมขาย

หุ้นไอพีโอภายในปีนี้

	 นายสมภพ	กีระสุนทรพงษ์	กรรมการผู้อ�านวยการ	บริษัทหลักทรัพย์	

ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท	เอส

ไอเอสบี	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	"เอสไอเอสบี"	เป็นบริษัทเอกชนที่

เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์	ที่มีการเติบโต

มาโดยตลอด	รวมทั้งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมั่นคง	โดยมีแผนจะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในเร็ว	ๆ	นี้	มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น	ไอพีโอ	จะได้

รับความสนใจจากผู้ลงทุน	

	 “เอสไอเอสบี	จะเป็นธุรกิจการศึกษารายแรกที่ระดมทุนและเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เชื่อว่าจะมีธุรกิจการศึกษาที่อยู่ระหว่างเตรียม

ความพร้อมจะเข้ามาระดมทุนเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก	ถือว่าเป็นการจุดพลุครั้ง

ประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทย”	นายสมภพกล่าว	

	 ปัจจุบันบริษัทเอสไอเอสบี	มีทุนจดทะเบียน	470	ล้านบาท	และมี

ทุนช�าระแล้วอยู่ที่	340	ล้านบาท	โดยหุ้นที่จะเสนอขายไอพีโอเป็นหุ้น

สามัญใหม่	จ�านวน	260	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	คิดเป็น	

27.66%	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่	กรรมการ	ผู้

บริหาร	และพนักงานของบริษัท	จ�านวน	26	ล้านหุ้น	และจะเสนอขายให้

แก่ประชาชนทั่วไป	จ�านวน	234	ล้านหุ้น	

	 ขณะที่การเติบโตของผลประกอบการ	3	ปีย้อนหลัง	ตั้งแต่ปี	2558	

มีรายได้รวมอยู่ที่	543.92	ล้านบาท	ปี	2559	มีรายได้รวม	623.49	ล้าน

บาท	ปี	2560	มีรายได้รวม	785.38	ล้านบาท	มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่

ประมาณ	20.16%	ขณะที่งวด	6	เดือนแรกของปี	2561	รายได้รวมอยู่ที่	

465.68	ล้านบาท	เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ		25.92%		

ส่วนก�าไรสุทธิปี	2558	อยู่ที่	76.51	ล้านบาท	ปี	2559	มีก�าไรสุทธิอยู่

ที่	84.73ล้านบาท	ปี	2560	มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	59.60	ล้านบาท	และงวด	6	

เดือนแรกของปี	2561	มีก�าไรสุทธิ	57.70	ล้านบาท		

	 นาย	ยิว	ฮอค	โคว	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอสไอเอสบี	

จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯมีความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และที่ผ่านมาได้ใช้เวลาเตรียมความ

พร้อมมานานกว่า	6	ปี	เนื่องจากเป็นบริษัทฯด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจ

การศึกษา	ซึ่งจะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นรายแรก		

	 “วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา	เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับ

นักเรียนซึ่งจะเป็นก�าลังหลักของประเทศชาติในอนาคตต่อไป		รวมทั้งเพื่อ

ช�าระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	เพื่อลดภาระดอกเบี้ย”	นายยิว	ฮอค	โคว	

กล่าว

	 เขากล่าวต่อว่าการระดมทุนของ	"เอสไอเอสบี"	จะสะท้อนให้เห็นถึง

การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนนานาชาติที่มีความพร้อมที่จะสามารถ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง	และได้รับการยอมรับจาก

สถาบันการศึกษาทั่วโลก				

	 บริษัท	เอสไอเอสบี	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้รับใบอนุญาต

ในการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ	ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนประเภท

โรงเรียนนานาชาติ	และให้บริการด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	โดย

เป็นผู้เริ่มน�าหลักสูตรการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์	มาใช้

เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการจัดเรียนการสอน	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล	โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	

รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนแบบ	3	ภาษา	

ทั้งภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	และภาษาไทย		

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีโรงเรียนนานาชาติที่บริษัทฯ	เป็นผู้รับใบอนุญาต

ในการจัดตั้งโรงเรียนโดยตรงรวมทั้งหมด	4	โรงเรียน	ประกอบด้วย1.

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	2.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

สุวรรณภูมิ	3.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี	4.โรงเรียนนานาชาติ

สิงคโปร์เอกมัย	และบริษัทฯ	ร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า	(Joint	

Venture)	เป็นผู้รับใบอนุญาตอีก	1	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนนานาชาติ

สิงคโปร์เชียงใหม่	รวมมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งหมด	

5	โรงเรียน	เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา	(เตรียม

อนุบาล)	จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	สามารถรองรับนักเรียนได้

สูงสุดถึง	4,175	คน	โดยปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด	2,274	คน
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บลจ.วรรณ	เปิดเสนอขายกองทุน	

วรรณ	ออล	ไชน่า	อิควิต้ี	(ONE-ALLCHINA)	

วันน้ี	ถึง	6	ก.ย.น้ี

	 บลจ.วรรณ	ชี้	ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็นปัจจัย

ระยะสั้นกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก	เชื่อมั่น	จีนจะเติบโตได้ดีจากแผนเชิงรุก

กระตุ้นเศรษฐกิจในอีก	5	ปี	ลดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ	พร้อมเปิดเสนอขาย

กองทุน	เปิด	วรรณ	ออล	ไชน่า	อิควิตี้	(ONE-ALLCHINA)	ชูความคล่องตัว

สูงในการบริหารกองทุนเชิงรุก	เน้นลงทุนทุกบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศ

จีน	(A-Share)	และนอกประเทศจีน(H-Share)	พร้อมขายวันนี้	ถึง	6	ก.ย.นี้	

	 นายพจน์	หะริณสุต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	วรรณ	จ�ากัด	เปิดเผยว่า	สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังมีแนวโน้ม

ผันผวนต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศสหรัฐฯและประเทศจีน	อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่าจากข้อพิพาทดัง

กล่าวประเทศจีนจะได้รับผลกระทบโดยอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออก

ของจีนต่อสหรัฐจะลดลงประมาณ	13.9%	หากพิจารณาจากตัวเลขทางค้า

ระหว่าง	2	ประเทศ	โดยในครึ่งปีแรก	2561	มูลค่าการค้าระหว่างประเทศจีน-

สหรัฐฯอยู่ที่	3	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	โดยประเทศจีนมีมูลค่าการส่งออกไป

ยังสหรัฐฯประมาณ	2.2	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	ขณะที่ประเทศจีนน�าเข้าจาก

สหรัฐฯ	มูลค่า	8.4	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ	

	 “ความกังวลดังกล่าวต่อข้อพิพาทดังกล่าว	บริษัทมองว่าอาจจะเป็น

เพียงความกังวลระยะสั้น	และจะสามารถหาข้อสรุปด้วยการเจรจา	โดยภาพ

รวมแล้วปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของทั้ง	2	ประเทศ	

อย่างไรก็ดีแม้ว่าจีนจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว	แต่หาก

พิจารณาระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน	ต้องยอมรับว่าปัจจุบันจีนมีความแตก

ต่างจากเดิมในเชิงนโยบายบริหารประเทศค่อนข้างมาก	โดยบลจ.วรรณ

ยังคงมุมมองเชิงบวกถึงศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจผ่านนโยบาย

ทางเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลจีนน�าออกมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการ

เติบโตจากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก	โดยเฉพาะแผนเศรษฐกิจ	5	

ปี	หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง	(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	ที่จะเชื่อม

เศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจในเอเชียและยุโรปมากขึ้นผ่านการลงทุนโครงสร้าง

สาธารณูปโภคในวงเงินมหาศาลในประเทศต่างๆในเส้นทาง	BRI	จ�านวนมาก	

รวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์	ดังนั้น

ในอนาคตจีนมีแนวโน้มลดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ	และเปิดกว้างส�าหรับการ

ท�าการค้ากับนานาประเทศมากขึ้น	”	นายพจน์กล่าว	

	 นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ชัดเจนและจะเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนความน่าสนใจในตลาดหุ้นของ

ประเทศจีน	หากพิจาณาในเชิงของมูลค่าตลาดหุ้นจีนปัจจุบันยังอยู่ในระดับ

ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่น	โดยมูลค่า	P/E	ของ	ดัชนี	

MSCI	ALL	CHINA	อยู่ที่ประมาณ	12	เท่า	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิ.ย.18)	ขณะ

ที่มูลค่า	P/E	ของกลุ่ม	TIPs	Market	(ไทย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์)	อยู่ที่

ประมาณ	13.8	13.7	และ	15.5	เท่า	ตามล�าดับ	

	 นายพจน์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	จากมุมมองเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ

ของจีนซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อภาคการลงทุนในตลาดหุ้น	จากความน่าสนใจ

ดังกล่าว	บลจ.วรรณ	จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด	วรรณ	ออล	ไชน่า	อิค

วิตี้	(ONE-ALLCHINA)	ระหว่างวันนี้	ถึง	6	ก.ย.	นี้	ซึ่งเป็นกองทุนประเภท	

Fund	of	Fund		เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน	โดยมีนโยบายลงทุนใน

ตลาดหุ้นจีนที่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจีน	โดยลงทุนผ่านกองทุน	

UBS(Lux)	Equity	SICAV	(ALL	China)	เน้นลงทุนแบบเชิงรุกในสัดส่วน

ประมาณ	70%	กองทุน	UBS(Lux)	Equity	(China	Opportunity)	20%	และ

ประมาณ	10%	ลงทุนในกองทุน	UBS(Lux)	Investment	SICAV(China	A)	

โดยมี	MSCI	All	China	Index	เป็นเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด�าเนินงาน

กองทุน	ONE-ALLCHINA	

	 “ความน่าสนใจของกองทุน	ONE-ALLCHINA	คือนโยบายการลงทุนที่

มีความคล่องตัวสูงมาก	การลงทุนในกองทุนONE-ALLCHINA	เหมือนการ

จัด	Asset	Allocation	ลงทุนในตลาดหุ้นจีน	โดยมีนโยบายลงทุนในบริษัทจด

ทะเบียนที่มีศักยภาพในตลาดหุ้นจีน	ทั้งบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตในประเทศ

จีน(A-Share)	ตามกลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่น	อาทิ	กลุ่มธุรกิจยาจีน	กลุ่ม

ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า	รวมไปถึง	บริษัทสัญชาติจีนที่มีธุรกิจเติบโตและจด

ทะเบียนนอกตลาดหุ้นจีน(H-Share)	อาทิ	กลุ่มเทคโนโลยี	นวัตกรรมการ

แพทย์แบบใหม่	รวมถึงกลุ่มการศึกษา	โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้	ส่วนหนึ่งได้

รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีน	เพื่อพัฒนาศึกษาและวิจัย		ซึ่งจีนในอนาคต

มีโอกาสที่จะเป็นผู้น�าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้	ส�าหรับกองทุน	

ONE-ALLCHINA	จะเหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจัดสรรเงินบางส่วนใน

พอร์ตเพื่อกระจายการลงทุนในตลาดต่างประเทศและสามารถยอมรับความ

ผันผวนของดัชนีตลาดหุ้นจีนรวมถึงสามารถถือลงทุนได้ในระยะ	3-5	ปี”นาย

พจน์	กล่าว	
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KBANK	เปิด	KBank	Service	ให้บริการผ่านแบงก้ิง	

เอเย่นต์	แต่งต้ัง	“ไปรษณีย์ไทย”	เป็นรายแรก	คาด	3	ปี

แรกลูกค้าใช้บริการ	600,000	รายการ

	 ธนาคารกสิกรไทยลุยแต่งตั้งแบงกิ้ง	เอเย่นต์	

ใช้ชื่อบริการ	“เคแบงก์	เซอร์วิส”	(KBank	Service)	

สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ	ส่งตรงบริการถึงตัวลูกค้า	

ประเดิมไปรษณีย์ไทย	พันธมิตรรายแรก	มีเครือ

ข่ายทั่วประเทศ	ช่วงแรกให้บริการรับฝากเงินสด	

ค่าธรรมเนียม	20	บาท	พร้อมขยายบริการเต็มรูป

แบบทั้งฝากและถอนเงินภายในปีหน้า	คาด	3	ปีแรก

ลูกค้าใช้บริการ	600,000	รายการ	และธนาคารอยู่

ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดบัญชีเงิน

ฝากในอนาคตอีกด้วย	

	 นายพัชร	สมะลาภา	กรรมการผู้จัดการ	

ธนาคารกสิกรไทย	เปิดเผยว่า	การเปิดบริการ	“เค

แบงก์	เซอร์วิส”	ผ่านแบงกิ้ง	เอเย่นต์	หรือตัวแทนผู้

ให้บริการของธนาคาร	คือ	ยุทธศาสตร์ของธนาคาร

ในการรุกมอบบริการถึงตัวลูกค้าด้วยสาขา	และช่อง

ทางบริการรูปแบบใหม่	ๆ	เพื่อเพิ่มช่องทางบริการ

ทางการเงินที่นอกเหนือจากสาขาธนาคารรูปแบบ

ปกติ	ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์	และพื้นที่ที่แตกต่างกันไป

ของลูกค้า	และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ยังไม่คุ้น

เคยกับดิจิทัล	แบงกิ้ง	โดย	“เคแบงก์	เซอร์วิส”	ให้

บริการเหมือนสาขาของธนาคาร	ครอบคลุมบริการ

รับฝากเงินสด	ถอนเงิน	และจ่ายบิล	รวมทั้งอยู่

ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดบัญชีเงิน

ฝากในอนาคตส�าหรับลูกค้ารายย่อย	ท�าให้ลูกค้า

ในทุกพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น			โดย

แบงกิ้ง	เอเย่นต์ที่ธนาคารแต่งตั้ง	จะต้องมีสถาน

ที่ให้บริการเป็นหลักแหล่ง	เสริมพื้นที่ที่ธนาคารมี

อยู่	มีพนักงาน	เครื่องมือ	และระบบการให้บริการ

ที่รองรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย	โดยเฉพาะ

ศักยภาพการเชื่อมต่อระบบกับธนาคารแบบเรียล

ไทม์	เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น

และปลอดภัย	โดยธนาคารจะดูแลรับผิดชอบการให้

บริการของตัวแทนเสมือนหนึ่งเป็นผู้ให้บริการเอง

	 “การแต่งตั้งบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	เป็น

ตัวแทนในการให้บริการ	“เคแบงก์	เซอร์วิส”	ผ่าน

สาขาไปรษณีย์ที่พร้อมให้บริการในเบื้องต้นจ�านวน	

964	แห่ง	กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	และเมื่อ

รวมกับสาขาของธนาคาร	1,016	สาขา	และตู้บริการ

อัตโนมัติ	11,792	ตู้	จะท�าให้ธนาคารมีจุดให้บริการ

ธุรกรรมการเงินเพิ่มขึ้นเป็น	13,772	จุดทั่วประเทศ	

นับเป็นการร่วมกันพัฒนาศักยภาพช่องทางการให้

บริการที่จะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ

ที่สะดวก	รวดเร็ว	และครอบคลุมทุกพื้นที่		โดยช่วง

แรกให้บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สูงสุด	20,000	บาทต่อรายการ	และไม่เกิน	40,000	

บาทต่อวัน	ค่าธรรมเนียม	20	บาทต่อรายการ	ใน

ช่วงเปิดให้บริการจนถึงสิ้นปีนี้ลดค่าธรรมเนียมเหลือ	

10	บาท	ตั้งเป้าหมายมีลูกค้าใช้บริการ	150,000	

ธุรกรรมภายในสิ้นปี	2561	ทั้งนี้การให้บริการที่

ไปรษณีย์จะพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบทั้งรับฝาก

เงินสดและถอนเงินในปีหน้า	คาดว่าภายใน	3	ปี

แรกจะมีปริมาณลูกค้าใช้บริการทุกธุรกรรมที่สาขา

ไปรษณีย์ไทยประมาณ	600,000	ธุรกรรม	นอกจาก

นั้นแล้วทางธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการเปิดบัญชีเงินฝากในอนาคตด้วย”

	 นางสมร	เทิดธรรมพิบูล	กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	(ปณท)	เปิดเผย

ว่า	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ได้เปิดให้บริการ

ตัวแทนสถาบันการเงิน	(Bank@Post)	โดยร่วมกับ

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในการรับฝากเงินเข้า

บัญชีธนาคาร	มาตั้งแต่ปี	2554	โดยมีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยปีละ	13%	และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง

ขึ้นต่อไปในอนาคต	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ในการด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุนขยายสาขาของ

ธนาคารมีแนวโน้มลดลง	ขณะที่ไปรษณีย์ไทย	ถือ

เป็นหน่วยงานรัฐที่มีศักยภาพทางด้านเครือข่าย

ที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ	ซึ่ง

ปัจจุบันมีจ�านวนสาขามากกว่า	5,000	แห่ง	ท�าให้

สามารถตอบสนองความต้องการของธนาคารในการ

เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง

	 “ในระยะแรกจะเปิดให้บริการรับฝากเงินเข้า

บัญชีลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยผ่านที่ท�าการ

ไปรษณีย์	กระจายไปยังสาขาของไปรษณีย์จ�านวน

กว่า	900	แห่งทั่วประเทศ	โดยเฉพาะในเขตภูมิภาค	

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในพื้นที่ให้สามารถ

ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย	โดยไม่ต้องเดิน

ทางไปยังสาขาของธนาคารฯ	และจะมีการขยาย

ประเภทธุรกรรมทางการเงินอื่น	ๆ	พร้อมเพิ่มจุด

บริการให้ครอบคลุมทุก	ปณ.	ทั่วประเทศในอนาคต

อันใกล้	ซึ่งบริการนี้จะช่วยตอบโจทย์ธุรกรรม

ทางการเงินในทุกพื้นที่ไม่ว่าใกล้หรือไกล	ในเมือง

หรือภูมิภาค	พร้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเติม

เต็มแก่ธนาคารผู้ให้บริการ	และลูกค้าผู้ใช้บริการของ

ธนาคาร”

	 นายพัชร	กล่าวต่อว่า	ธนาคารมีแผนเปิดให้

บริการ	“เคแบงก์	เซอร์วิส”	ผ่านแบงกิ้ง	เอเย่นต์	

กับพันธมิตรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพแตกต่าง

กันไป	เช่น	ร้านสะดวกซื้อ	ห้างสรรพสินค้า	ซูเปอร์

มาร์เก็ต	และสถานีบริการน�้ามัน	เป็นต้น	คาดว่า	

เมื่อเคแบงก์	เซอร์วิส	สามารถให้บริการเต็มรูปแบบ

ครอบคลุมบริการรับฝากเงิน	ถอนเงิน	และจ่ายบิล	

จะท�าให้มีจ�านวนธุรกรรมรวมกว่า	2	ล้านรายการ

ภายใน	3	ปี	และเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นบนต้นทุน

บริหารจัดการที่เหมาะสมของธนาคาร	พร้อมกันนี้

ธนาคารเตรียมปรับรูปแบบสาขาให้เหมาะสมกับไลฟ์

สไตล์ของลูกค้า	และน�าดิจิทัล	เทคโนโลยีเข้ามาใช้

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย	รวดเร็ว	และ

ปลอดภัย

	 ลูกค้าที่ต้องการฝากเงินผ่าน	“เคแบงก์	

เซอร์วิส”	ที่สาขาไปรษณีย์	เป็นลูกค้าประเภทบุคคล

ธรรมดาที่ต้องการฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย์หรือกระแสรายวัน	เพียงกรอกใบน�าฝากเพื่อ

แจ้งเลขที่บัญชีที่ต้องการฝากเงิน	และจ�านวนเงิน	

โดยผู้ฝากจะได้รับหลักฐานการท�าธุรกรรม	เมื่อท�า

รายการเสร็จสมบูรณ์เป็นใบเสร็จ	และ	SMS	ซึ่งผู้รับ

ปลายทางจะได้รับเงินทันที
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MFC	แนะลงทุนตราสารหน้ีท้ังในและต่างประเทศ	

เสนอขายกองทุนใหม่อายุ	3	ปี	ต้ังแต่วันน้ี	-	31	ส.ค.61

	 นางสาวประภา	ปูรณโชติ	กรรมการผู้จัดการ	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	

(มหาชน)	กล่าวว่า	เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิด

เอ็มเอฟซี	สเตเบิ้ล	อินคัม	ฟันด์	27	หรือ	MSI27	

เสนอขายครั้งเดียววันนี้-31	สิงหาคม	2561	โดย

มีอายุโครงการประมาณ	3	ปี	ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถ

ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา	3	ปีได้	ดังนั้นหาก

มีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว	ผู้

ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจ�านวนมาก	ทั้งนี้

กองทุนเปิด	MSI27	เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้	ซึ่ง

จะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ	79	ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ	มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเต็มจ�านวน	และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อัตโนมัติทุก	3	เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตรา

เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ	2.50	ต่อปีของมูลค่าหน่วย

ลงทุนที่ตราไว้	(10	บาท)	เมื่อครบอายุกองทุน	

บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด	

และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี	พันธบัตร

ตลาดเงินหรือกองทุนเปิด	MM-GOV		

	 กองทุนเปิด	MSI27	จะลงทุนในตั๋วเงิน

คลัง	พันธบัตรรัฐบาล	พันธบัตรธนาคารแห่ง

ชาติ	พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	ตราสารหนี้ที่ออกโดย

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ตราสารหนี้	

ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ	

เงินฝาก	หรือตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ	ไม่ต�่ากว่า	BBB-	

	 ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด	MSI27	

จะลงทุน	ได้แก่	หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ	โดยมีสัดส่วน

การลงทุนบริษัทละ	8.96%	ดังนี้	หุ้นกู้บริษัท	อีดี

แอล-เจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	rating	BBB+	

ผลตอบแทนตราสาร	3.85%	ต่อปี	ผลตอบแทน

ที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.34%	ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	

ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	

rating	BBB+	ผลตอบแทนตราสาร	3.60%	ต่อปี	

ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.32%	ต่อ

ปี	หุ้นกู้บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	rating	

A-	ผลตอบแทนตราสาร	2.45%	ต่อปี	ผลตอบแทน

ที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.22%	ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	

ซีเค	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	rating	A-	ผล

ตอบแทนตราสาร	2.45%	ต่อปี	ผลตอบแทนที่

กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.22%	ต่อปี	หุ้นกู้ทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ไทคอน	rating	A	ผลตอบแทน

ตราสาร	2.40%	ต่อปี	ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่า

จะได้รับ	0.22%	ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	ลลิล	พร็อพเพ

อร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	rating	BBB+	ผลตอบแทน

ตราสาร	3.00%	ต่อปี	ผลตอบแทนที่กองทุนคาด

ว่าจะได้รับ	0.27%	ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	

จ�ากัด	(มหาชน)	rating	A-	ผลตอบแทนตราสาร	

3.00%	ต่อปี	ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้

รับ	0.27%	ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จ�ากัด	

(มหาชน)	rating	BBB+	ผลตอบแทนตราสาร	

3.00%	ต่อปี	ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ	

0.27%	ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

(มหาชน)	rating	A-	ผลตอบแทนตราสาร	2.45%	

ต่อปี	ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.22%	

ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	rating	A-	ผลตอบแทนตราสาร	2.45%	

ต่อปี	ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.22%	

ต่อปี	หุ้นกู้บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

rating	A-	ผลตอบแทนตราสาร	2.45%	ต่อปี	ผล

ตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.22%	ต่อปี	

และเงินฝาก	สัดส่วนการลงทุน	1.44%	ต่อปี	ผล

ตอบแทนตราสาร	0.50%	ต่อปี	ผลตอบแทนที่

กองทุนคาดว่าจะได้รับ	0.01%	ต่อปี	ทั้งนี้กองทุน

อาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม	

โดยมีRating	ไม่ต�่ากว่า	BBB-

	 ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการ

ลงทุน	2.80%	ต่อปี	ประมาณการค่าใช้จ่าย	0.30%	

ต่อปี	และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้

จ่าย	2.50%	ต่อปี	หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป

ตามที่ก�าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด	หรือการเรียก

เก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป	บริษัทจัดการอาจไม่

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว	

	 ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการ

เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วน

การลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการด�าเนินการภายใต้

สถานการณ์ที่จ�าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผล

ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ	โดยไม่ท�าให้ความ

เสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นัยส�าคัญ

	 กองทุนเปิด	MSI27	เหมาะส�าหรับผู้ที่คาดหวัง

ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก	ยอมรับผลตอบแทน

ที่อาจต�่ากว่าหุ้นได้	และสามารถลงทุนได้นาน	3	ปี		

ทั้งนี้		ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า	เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยง

ก่อนการตัดสินใจลงทุน

	 ส�าหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต�่าได้ตั้งแต่	

10,000	บาท	โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว

กับนโยบายการลงทุน	ความเสี่ยง	ผลการด�าเนิน

งาน	ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.	เอ็ม

เอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	โทรศัพท์	0-2649-2000	

ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน	กด	2	หรือ	Contact	

Center	กด	0	หรือที่	www.mfcfund.com	หรือ

สาขาแจ้งวัฒนะ	โทร.0-2835-3055-57	

สาขาปิ่นเกล้า	โทร.	0-2014-3150-2	

สาขาขอนแก่น	โทร.043-204-014	

สาขาเชียงใหม่	โทร.	053-218-480-82	

สาขาภูเก็ต	โทร.076-307-070	

สาขาระยอง	โทร.	033-100-340-2	

สาขาพิษณุโลก	โทร.	055-008-980-2	

สาขาอุบลราชธานี	โทร.045-422-890-2	

สาขาหาดใหญ่	โทร.	074-232-324	-	25		
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	รอบนี้	ใช้ตัวใหญ่	หุ้นใหญ่	ดันSET	สูตรดั้งเดิม	มัก
ใช้ได้เสมอ	ตลอดกาลเสียด้วย	ท่ามกลาง	ข่าวร้ายในต่างประเทศ	ชิ้นใหม่ๆ	ก็ยัง
ไม่มีอะไรมาโชว์	โผล่ขึ้นมาแบบพิสดารพันลึกให้นักลงทุนแตกตื่น	ตกใจ	ปัจจัย
เสริมก�าลังใจ	งานหน้าตา	รัฐบาล	อย่าง	“Thailand	Focus	2018"	29-31	
สิงหาคมนี้	ยังคงเป็นปัจจัยบวก	SET	บวกๆ	ยืนได้แข็งแรง	ก็เป็นหน้า	เป็นตาแล้ว
คร้า	
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,718.15	จุด	เพิ่มขึ้น	0.91	จุด	หรือ	0.05%	
มูลค่าการซื้อขาย	50,616.92	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	2,691.18	
	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	154.00	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิ	989.46	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	1,547.72	
ล้านบาท	
	 ราคาหุ้น	PJW	ถูกจุด	ปั่น	ลาก	แล้ว	ก็อ่อน	บนความแข็ง	ชวนให้ติดตาม	
ตลอดแนวเส้น...วันนี้	เป็นอีกวัน	พิสูจน์ว่า	พลังเงินทุน	หนาจริง	หรือเป็น
ประเภท	เงินหมุน	เงินเวียนเทียนไปทั่ว	เสร็จกิจตัวนี้	ก็ออกวิ่งวนไปหาตัวอื่น	ตัว
ใหม่	ตลอดเวลา	ใครล่าฝัน	คงต้องเปลี่ยน	ต้องปรับตัวให้ทันท่วงที	หุหุ
	 บริษัท	ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	จ�ากัด	(มหาชน) TPLAS	จิ๋ว	
แจ๋ว	เบา	ไอพีโอ	70	ล้านหุ้น	พาร์	0.50บ.	
ราคาจอง	1.48	บาท/หุ้น	เปิดจอง	วาน
นี้ถึง	30	ส.ค.61	เทรด	5	ก.ย.61	งานนี้
มีบล.เออีซี	เป็นเอฟเอและจ่าฝูงอันเดอร์
ไรท์	แม่มดน้อย	มองเห็นหุ้น	TPLAS	แล้ว	
บอกได้เลย	ตอบโจทย์ความต้องการขอ
งอินเวสเตอร์ช่วงนี้	พอดิบพอดี	ขนาดเล็ก	
หุ้นไม่มาก	ราคาหิ้วได้	5555	เทรด	5	ก.ย.	
ฤกษ์สวยเลข	มงคล	ชวนฝันอร่อยเหาะ
 WP	มาแล้ว	งานนี้ใช้สตอรี่ล้าง
ขาดทุนสะสมที่มีลุ้นหมดเกลี้ยงภายในปีนี้แน่นอน	แม่มดน้อย	ฟังแล้ว	น�้าตาไหล	
ยิ่งกว่า	บอลไทยไปบอลโลกเสียอีก	โอมเพี้ยง	ล้างไวๆ	ล้างให้เกลี้ยงและสะอาด	ปี

นี้	เงินสดไม่ต้องขอวอร์แรนต์ดีกว่า		
 ทั่นภากร เอ็มดี SET	เผยตลาดหลักทรัพย์ฯ	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น�้าโขง	(GMS	Focus)	ต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่	6	โดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์จากประเทศกัมพูชา	เวียดนาม	ลาว	
และเมียนมา	เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือการสร้างผลิตภัณฑ์ข้าม
ตลาด	เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน	และการลงทุนในภูมิภาค	ในวันที่	28	
สิงหาคม	นี้	
 BIZ	เผยปัจจุบันตุนงานในมือ	(Backlog)	หนากว่า	1,610	ลบ.	เผยโรง
พยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์	ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ลงเสาเอกเรียบร้อย	คาด
พร้อมเปิดให้บริการได้ในปี	2562	ตามแผนงานที่วางไว้	มั่นใจช่วยต่อยอดธุรกิจ
เสริมทัพความแข็งแกร่ง	เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น	แม่มด
น้อย	เห็นอย่างนี้	ลงทุนหุ้น	BIZ	ต้องใช้สูตรสะสมทรัพย์	หยอดหุ้น	ซื้อหุ้น	สะสม
ทีละนิดไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน	อิอิ
 SISB	ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์	พร้อมเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเป็นรายแรก	เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ	260	ล้าน
หุ้น	ราคาพาร์	0.50	บาท	คาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในปีนี้	ด้าน	“ยิว	ฮอค	โคว”	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เผยการระดมทุนเพื่อน�าเงินไปพัฒนาศักยภาพด้านการ
ศึกษา	ยกระดับระบบการศึกษา	เพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็น
ก�าลังหลักของประเทศชาติในอนาคตต่อไป	รวมทั้งช�าระคืนเงินกู้สถาบัน
การเงิน	ลดภาระดอกเบี้ย	หนุนฐานะการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น	ขณะที่	“สมภพ	
กีระสุนทรพงษ์”	FA	มือทองจาก	บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	มั่นใจศักยภาพการด�าเนิน
ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง	เตรียมขายหุ้นไอพีโอภายในปีนี้
 TKS	หรือ	บมจ.ที.เค.เอส.	เทคโนโลยี	ผู้ประกอบธุรกิจ	Security	Printing	
ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ	ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ	
0.18	บาท	จ่ายปันผลในวันที่	14	ก.ย.	2561	โดยก�าหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล	
(XD)	ในวันที่	30	ส.ค.	นี้	ล่าสุด	บอสใหญ่	"นายสมคิด	เวคินวัฒนเศรษฐ์"	เผย
ว่า	ได้งานพิมพ์แสตมป์ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของประเทศคอลเลกชั่นล่าสุด	ที่ได้
เดินเครื่องผลิตออกมาให้สะสมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้
รายได้เข้ามาในครึ่งปีหลังนี้	อีกทั้ง	ยังมีลุ้นรับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นและ
เลือกตั้ง	ส.ส.	ที่มีความซับซ้อนในการพิมพ์ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง	ซึ่ง	TKS	
นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง	นอกจากจะมีบัตรเลือกตั้งแล้วนั้น	
ยังมีงานพิมพ์เอกสารในการหาเสียงพ่วงเข้ามาด้วย	คาดว่าจะช่วยหนุนให้ผลการ
ด�าเนินงานในไตรมาสสุดท้ายของปีเติบโตได้อย่างมีนัยส�าคัญ	หุ้นสตอรี่ดีแบบนี้	
นักลงทุนไม่ควรพลาดโดดเด็ดขาด	ประกอบกับยังมีโอกาสรับเงินปันผลระหว่าง
กาลนี้อีก	ยิ่งต้องรีบแบบด่วนๆ	กันเลยจ้า	า	า	...			

	ใหญ่ดัน

บล.กรุงศรี	:	TKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	21.50	บ.
บล.ฟิลลิป	:	STA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.50	บ.

บล.ฟิลลิป	:	BGRIM	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	33.00	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	BANPU	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	แนวโน้มก�าไร	3Q61	แข็งแกร่ง

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	19.00	บ.	
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	TKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	19.70	บ.	
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PDJ	รับยอดขายปี61	พลาดเป้าโต	20%		

หลังคร่ึงปีแรกก�าลังซื้อยังชะลอ		1.
	 นายชนัตถ์	สรไกรกิติกูล	ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	
บริษัท	แพรนด้า	จิวเวลรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	PDJ	เปิดเผยว่า	คาดยอดขายปีนี้นี้	จะ
พลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้	จากเดิมที่บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายเติบโต	20%	จากปีก่อน
ที่ท�าได้	2,918.12	ล้านบาท	เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกก�าลังซื้อภายในประเทศยังคง
ชะลอตัว	
	 อย่างไรก็ตาม	แนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก	
โดยบริษัทฯ	จะมีการออกแคมเปญใหม่เพื่อกระตุ้นก�าลังซื้อ	ซึ่งทั้งปีบริษัทยังคงใช้
งบการตลาดที่	6-8%	ของยอดขาย	ประกอบกับเชื่อว่าก�าลังซื้อจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น
	 ขณะเดียวกัน	ประเมินว่าภาพรวมปีนี้	บริษัทฯ	จะมีก�าไรสุทธิ	จากปีก่อนที่ยังมี
ผลขาดทุน	161.32	ล้านบาท	ซึ่งครึ่งปีแรกมีก�าไรสุทธิ	183.62	ล้านบาท	เนื่องจา
กบริษัทฯ	มีการบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
เน้นลดต้นทุน	และขายสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้น

4.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

ได้รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์	(listed)	โดย	

นางสาว	ไวฮุย	ลีซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	24/08/2561	จ�านวนหลักทรัพย์

ที่ได้มาคิดเป็น	0.569%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลัก

ทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	10.385%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการ

ไวฮุย	ลี	ซื้อหุ ้น	F&D	เพ่ิมอีก	0.569%	
รวมเป็น	10.385%

	 นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	
(มหาชน)	DIMET	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	
(มหาชน)	ครั้งที่	8/2561	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2561	มีมติแต่งตั้ง	พันต�ารวจเอก
ประภาส	ปิยะมงคล	ด�ารงต�าแหน่ง	เป็นกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ	แทน	นายกิตติ	อธินันท์	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ	นาย
กิตติ	อธินันท์	ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่	27	สิงหาคม	2561	เป็นต้นไป
	 ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ณ	วันที่	27	สิงหาคม	2561	
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน	3	ท่าน	ดังนี้
	 1.	นางสาววรรณา	เมลืองนนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	พันตารวจเอกประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการตรวจสอบ
	 3.	นายมานิตย์	กู้ธนพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

DIMET	ต้ัง	พันต�ารวจเอกประภาส	ปิยะมงคล		
เป็นกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ	มีผล	27	ส.ค.61	

2.

3.
	 บริษัท	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์	จ�ากัด	(มหาชน)	VIH	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ขอแจ้ง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	ว่า	แพทย์หญิงรังสิมา	วณิชภักดี
เดชา	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	21.66	ได้จ�าหน่ายหุ้นของ
บริษัฯ	ให้กับนายบวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ	จ�านวน	45,052,107	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	7.89	
	 และแพทย์หญิงพัฏ	โรจน์มหามงคล	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ในสัดส่วน
ร้อยละ	20.33		ได้จ�าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ	ให้กับ	นายบวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ			
จ�านวน	37,444,000	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	6.56	ทั้งนี้การได้มาและจ�าหน่าย
หุ้นดังกล่าวมีการท�ารายการเมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2561
	 ทั้งนี้การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ครั้งนี้	ส่งผลให้นายบวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ	ถือ
หุ้นในบริษัทฯ	จ�านวน	82,496,107	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	14.46	โดยเข้ามา
ถือหุ้นในอันดับที่2	ของบริษัทฯ	
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ขอเรียนชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว	จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและอ�านาจการบริหารของบริษัทฯ	แต่
อย่างใด	

VIH	เผย	2	หุ้นใหญ่	ขายหุ้น	ให้"วรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ"	

เข้าถือ	14.46%	ยันไม่กระทบโครงสร้างบริหาร

	 นายพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	คิวทีซี	เอน

เนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	QTC	เปิดเผยว่า	ขอแจ้งปิดบริษัทย่อยที่

ไม่ได้ด�าเนินกิจการ	คือบริษัท	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด(ที่ประเทศลาว)	ซึ่งบริษัท

ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ	85

	 ทั้งนี้การปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด�าเนินกิจการดังกล่าว	มิได้ส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด	รวมถึงเป็นการจัดระเบียบในการบริหาร

จัดการและลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยคาดว่าจะใช้เวลาด�าเนินการ

ประมาณ	6	เดือน

5. QTC	ปิดบ.ย่อย	"	คิวทีซี	ปานโก	จ�ากัด	(ที่ประเทศลาว)	"	

หลังไม่ได้ด�าเนินกิจการ	ยันไม่กระทบผลการด�าเนินงาน

6.
	 นายศิริศักดิ์	ปิยทัสสีกุล	กรรมการ	บริษัท	ดีเอ็นเอ	2002	จ�ากัด	

(มหาชน)	DNA	เปิดเผยว่า	ความคืบหน้าเกี่ยวกับการได้รับช�าระค่าหุ้นสามัญ

ของบริษัท	บัน	จ�ากัด	ว่าในวันที่	24	สิงหาคม	2561	เป็นวันครบก�าหนดการ

ชาระเงินค่าหุ้นส่วนทั้งหมดที่เหลือจ�านวน	46.4	ล้านบาท	แต่ทางผู้ซื้อได้แจ้ง

ขอเลื่อนการช�าระเงินค่าหุ้นจ�านวนดังกล่าวเป็นช�าระครบถ้วนภายในเดือน

กันยายน	2561	

	 อย่างไรก็ตาม	ตามเงื่อนไขของสัญญาก�าหนดว่าหากผู้ซื้อผิดสัญญา	

บริษัทมีสิทธิริบเงินที่ช�าระงวดแรกทั้งหมดและบริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญทั้ง

จ�านวนก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ช�าระราคาครบถ้วนแล้วเท่านั้น

	 ทั้งนี้	เมื่อมีการช�าระเงินครบถ้วนแล้ว	บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

	 ปัจจุบัน	บริษัทได้รับช�าระเงินค่าหุ้นแล้วจากผู้ซื้อ	จ�านวน	11.6	ล้านบาท	

เป็นการช�าระเงินบางส่วน	

DNA	ระบุ	ผู ้ซื้อหุ ้นบัน	ขอเล่ือนช�าระครบ	46.4	ลบ.	
เป็น	ก.ย.61	ปัจจุบันได้ค่าหุ ้น	11.6	ลบ.แล้ว
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ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์	พานักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิต	

และห้องปฏิบัติการ	บริษัท	ดีโอดี	ไบโอเทค	จ�ากัด	(มหาชน)	"	DOD	"	

จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวันที่	25	ส.ค.	ที่ผ่านมา

เมื่อเร็วๆ	นี้	นายวิเศษ	จูงวัฒนา	(ขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อม

ด้วยนายเผ่าพิทยา	สมุทรกลิน	(ซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ.	

ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้	แอนด์	พาวเวอร์	(WHAUP)		ร่วมน�าเสนอข้อมูลถึง

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง	ของปี	2561	พร้อมเดินหน้าตามแผน	

โดยจะเปิดให้บริการธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในโครงการ	ดับบลิวเอชเอ	

อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอ็นจีดี	2	ได้ในไตรมาส	4/61พร้อมกับการพัฒนาโครงกา

รสาธาณูปโภคในเวียดนาม	และโครงการ	Solar	Rooftop	ทั้งในและนอก

นิคมอุตสาหกรรมของ	WHA	Group	อย่างต่อเนื่อง	ภายใต้การขับเคลื่อน

ของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	เป็นตัวกระตุ้น

ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์
WHAUP	พบนักวิเคราะห์	อัพเดทแผนธุรกิจ	ปี	2561	
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ดร.พงศ์ธร	ธาราไชย	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	

เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	“PPS”		รับมอบเกียรติบัตร	Long-Standing	

Partnership	จากนางอลิสัน	ฮอร์เนอร์	ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มเทส

โก้ประจ�าทวีปเอเชีย	และนายสมพงษ์	รุ่งนิรัติศัย	ประธานกรรมการบริหาร	

เทสโก้	โลตัส	ประเทศไทย	ในงานพิธีเปิด	เทสโก้	โลตัส	สาขาที่	2,000	ไฮ

เปอร์มาร์เก็ต	บางกรวยไทรน้อย	ในฐานะคู่ค้าผู้ประกอบการไทยที่เติบโต

เคียงคู่มากับเทสโก้	โลตัส	โดย	PPS	ร่วมงานกับเทสโก้	โลตัส	มาเป็นเวลา	

24	ปี	เป็นที่ปรึกษาวิศวกรโครงการรวมจ�านวน	192	สาขา	และ	22	สาขา	

ในปี	2561	ณ	เทสโก้	โลตัส	บางกรวยไทรน้อย	เมื่อเร็วๆ	นี้

เมื่อเร็วๆ	นี้	คุณเกรียงไกร	เพียรวิทยาสกุล	(ที่	3	จากขวา)	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	,	คุณอุนนดา	พฤฒินารากร	(นั่งขวาสุด)	กรรมการ	พร้อม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	บมจ.	เอสซีไอ	อีเลคตริค	(SCI)	

ร่วมเป็นสักขีพยาน	ในโอกาสพิธีบันทึกข้อตกลง	(MOU)	กับคุณ	Liu	Jie	

(นั่งซ้ายสุด)	ประธานบริษัท	Powerchina	Chengdu	Electric	Power	

Fittings	Co	Ltd.	และคณะผู้บริหารระดับสูงจาก	Power	Construction	

Corporation	of	China	(PowerChina)	และบริษัทในเครือ	เพื่อเข้าศึกษา

ความเป็นไปได้การเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตอุปกรณ์ฟิตติงที่ใช้ในงาน

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง	ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาตลาดในประเทศไทยและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดยเชื่อว่าจะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมให้

ครอบคลุมงานทางด้านสายส่งมากขึ้น	และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้

สนับสนุนกลุ่มธุรกิจ	โดยงานสายส่งไฟฟ้าทั้งของกฟผ.และกฟภ.	SCI	ยัง

คงมีการทยอยประมูลออกมาอย่างต่อเนื่อง	

PPS	รับรางวัล	Long-Standing	Partnership	

คู่ค้า	TESCO	LOTUS	กว่า	24	ปี SCI	MOU	ร่วมลงทุนธุรกิจผลิตอุปกรณ์ที่ใช้
ในงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
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